

Phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ VII

10:22 04/04/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 3-4/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức hội nghị phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ VII với chủ đề: Hải Phòng, thành phố thân thiện. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường dự lễ phát động.



Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu

Giải báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" được tổ chức thường niên từ năm 2019 với chủ đề giải theo từng năm, đây là cơ hội để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên phát huy khả năng, nâng cao nghiệp vụ trong từng tác phẩm và mang đến công chúng những tác phẩm báo chí chất lượng. Qua 6 lần tổ chức, Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” đã nhận được sự tham gia của trên 1.200 tác phẩm báo chí và hàng trăm nhà báo, phóng viên, điều đó đã khẳng định uy tín của Giải.

Chất lượng, số lượng tác phẩm tham gia Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” được nâng cao, với nhiều loạt bài phóng sự trên báo in, báo hình, báo nói, nhiều sản phẩm là tác phẩm báo điện tử dạng phóng sự ảnh, bài viết dài và dung lượng nội dung lớn được trình bày đẹp, công phu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống. Qua đó, nêu bật những đổi mới, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế, tầm vóc của thành phố Hải Phòng.

Phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần VII, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Hoàng Mai nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đất nước và thành phố Hải Phòng với nhiều chủ trương, nghị quyết lớn, mang tính đột phá, Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực phía Bắc Việt Nam và Đông Nam Á, là một trong những thành phố đi đầu về cảng biển, công nghiệp, logistics và du lịch bền vững.



Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải Báo chí " Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ VII

Năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn chủ đề “Hải Phòng, thành phố thân thiện” với mong muốn nhận được nhiều tác phẩm báo chí hướng đến nội dung về những nỗ lực của thành phố với chính quyền thân thiện, cởi mở đối với tổ chức, doanh nghiệp và người dân; xây dựng nền hành chính công thân thiện, phục vụ, hiện đại, hiệu quả, mọi mặt đời sống được thành phố quan tâm, môi trường lành mạnh, thông thoáng, an toàn, thuận lợi cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp FDI đến tìm hiểu, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tại địa phương; là điểm đến thân thiện, an toàn của khách du lịch trong nước và quốc tế, thành phố tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, là thành phố gương mẫu đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bên cạnh đó, các tác phẩm báo chí cần phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đưa ra các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong

phát triển, giải quyết các vướng mắc trong đời sống xã hội để tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.

Theo thể lệ của Ban tổ chức, các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát, tính từ ngày từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/10/2025, có tính phát hiện, sáng tạo về nội dung, hình ảnh, góp phần lan tỏa hình ảnh của thành phố Hải Phòng.

Trọng Nhân

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/phan-dong-giai-bao-chi-%E2%80%9Cvi-mot-hai-phong-phan-trien%E2%80%9D-lan-thu-vii>